

Lời Chào từ THÁI LAN!

Hãy tìm hiểu về con cái của Cha Thiên Thượng trên khắp thế giới.



LỄ HỘI TÉ NƯỚC SONGKRAN

Thái Lan là một quốc gia ở Đông Nam Á. Có khoảng 72 triệu người sống ở đó.

Người dân Thái Lan ăn mừng năm mới bằng cuộc chiến té nước lớn nhất thế giới. Họ té nước vào nhau để nhắc nhở bản thân rửa sạch những điều xấu. Lễ hội kéo dài trong ba ngày!



CHỢ NỔI

Tại Thái Lan, mọi người có thể mua sắm trên những chiếc thuyền trôi trên sông, giống như những cửa hàng nổi nhỏ gọn vậy. Các tuyến sông là một phương thức để di chuyển xung quanh thủ đô. Nhiều tòa nhà được xây dựng trên các cây cà kheo để giữ chúng khỏi mặt nước.



Chùa Hang Cọp là một ngôi chùa Phật giáo, nơi nhiều người thờ cúng và cầu nguyện. Để đến được ngôi chùa, các em phải leo 1.260 bậc thang lên một ngọn núi. Có rất nhiều dấu chân cọp trong hang đó!

HANG CỌP



NGÔN NGỮ

Tiếng Thái là ngôn ngữ chính thức của quốc gia này. Bảng chữ cái tiếng Thái bao gồm 72 ký tự.

HÌNH ẢNH MINH HỌA DO MACKINZIE REKERS THỰC HIỆN



SINH HOẠT

Rắn Cắn Đuôi

Chọn một người làm con rắn 1 và một người khác làm con rắn 2. Tất cả những người khác đứng sau con rắn 1 và giữ lấy người trước mặt. Con rắn 2 cố gắng vòng ra sau con rắn 1 và khiến người cuối cùng trong hàng phải buông tay ra. Bất cứ ai bỏ tay đều sẽ bị loại!



CÔNG THỨC

Gỏi Đu Đủ Som Tam

Gỏi đu đủ xanh là một công thức phổ biến tại Thái Lan. Dưới đây là một công thức mà các em có thể thử!

1. Lấy một cái tô lớn, trộn **1 ½ thìa đường thốt nốt (hoặc đường nâu)**, **1 ½ thìa nước mắm (hoặc nước tương)**, và **2 thìa nước cốt chanh**. Khuấy đều cho đến khi tan hết đường.
2. Băm nhỏ **2 tép tỏi** và **1 hoặc nhiều quả ớt đỏ**. Thái nhỏ **3 trái đu đủ**. Cắt **1 quả cà chua** thành miếng.
3. Gọt vỏ **1 quả đu đủ xanh (hoặc 3 quả táo xanh)**. Nạo hoặc thái lát mỏng.
4. Cho toàn bộ nguyên liệu vào tô và trộn lên.

Trong tiếng Thái, các em có thể chào đón một người bạn bằng cách nói: "kin khao reu yang."

Câu đó có nghĩa là, "Bạn đã ăn chưa?"

Cảm ơn gia đình Panya đã chia sẻ công thức này!

